

NEWS LETTER

APRIL
2023
VOL. 223



การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2566



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ e-meeting วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสำรวจห้องสมุดโรงเรียนเพื่อบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน, การพิจารณามาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร พร้อมกันนี้ ผศ.วิไลวรรณ จำปารุณ ในนามผู้แทนคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น

กิจกรรม LIBRARY TOUR นักเรียนโรงเรียนสาริตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการให้ความรู้และทักษะการเข้าไปใช้บริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Library Tour ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาริตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 20 และ 25 เมษายน 2566

<http://library.tru.ac.th>

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

การจัดทำโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



ในวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการปรับโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และเพื่อจัดเตรียมการ วิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกตูม โรงเรียนวัดมุจลินท์ และโรงเรียนวัดจักรสีห์



เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความต้องการห้องสมุดโรงเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกตูม โรงเรียนวัดมุจลินท์และโรงเรียนวัดจักรสีห์ เพื่อดำเนินการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม โรงเรียนวัดมุจลินท์ และโรงเรียนวัดจักรสีห์